



Title :	มฟล. เปิดตัวงาน "มหัศจรรย์สมุนไพร จากงานวิจัย...สู่มวลชน"
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ใจอารยนิรมิต หน้า 6
Date :	วันที่ 26 วันที่ 04 62 เดือนกันยายน 2556

มฟล.เปิดตัวงาน "มหัศจรรย์สมุนไพร จากงานวิจัย...สู่มวลชน"



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษภาพงษ์ ที่ปรึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มฟล. และนายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวงาน "มหัศจรรย์สมุนไพร จากงานวิจัย...สู่มวลชน" (Herbs Miracles From University to Universe) พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครีมลำไยสูตรใหม่ Longanaria Siamese Gold เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 15 ปีแห่งการสถาปนา มฟล. โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ โซน Eden ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ



Title :	มฟล. รุกแดนมังกร สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ณ มณฑลยูนนาน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เส้นทางข่าว หน้า 6.
Date :	ปีที่ 26 ฉบับที่ 0462 วันที่ 6 กันยายน 2556

มฟล. รุกแดนมังกร สร้างเครือข่ายทางการศึกษา ณ มณฑลยูนนาน



ดร.มัชฌิมา นราติศร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมคณะ ได้เดินทางเพื่อเยือนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในเมืองคุนหมิง และเข้าร่วมจัดงานในงานนิทรรศการการศึกษานานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง เมืองยู่จี และเมืองหงเหอ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ นี้ โดยนิทรรศการการศึกษาดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาจำนวน 50 แห่งเข้าร่วม มีผู้เข้าชมงาน จำนวนกว่า 1,500 คน ประกอบไปด้วยนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งต่างให้ความสนใจสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ที่ มฟล. เปิดสอน



Title :	มฟล. จัด MFU BIKES DAY ชวนนักปั่นระดับโลกร่วมงาน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	แจ้งวิทยานิพนธ์ หน้า 6
Date :	ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ 0462 เดือนกันยายน ๒๕๕๖

**มฟล. จัด MFU BIKES DAY
ชวนนักปั่นระดับโลกร่วมงาน**



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ MFU BIKES DAY ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. ภาย หลังที่มีการจัดตั้งชมรมจักรยาน หรือ MFU Bikes Club เพื่อส่งเสริม นักศึกษาและบุคลากรออกกำลังกายพร้อมกับชื่นชมทัศนียภาพที่ ดงงามภายในมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้ทุกวันพฤหัสบดี เป็น MFU

Bikes Day นัดหมายรวมพลนักปั่น ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อปั่นจักรยานออกกำลังกายไปตาม เส้นทางต่างๆ ทั้งนี้พิธีเปิดมีกิจกรรมน่าสนใจคือ การแนะนำการขับขี่ จักรยานเบื้องต้น โดย Mr. Peter Pouly อดีตนักจักรยานเสือภูเขา อันดับ 4 ของโลก



Title :	มฟล. มอบรางวัล 1.8 ล้าน โรงเรียนมัธยมฯ ในเครือข่าย ทำคะแนนโอเน็ตเพิ่ม
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เช้าข่าวยุทธศาสตร์ หน้า 10
Date :	ปีที่ 26 ฉบับที่ 0462 เดือน กันยายน 2556

มฟล.มอบรางวัล 1.8 ล้าน โรงเรียนมัธยมฯ ในเครือข่าย ทำคะแนนโอเน็ตเพิ่ม



มฟล.โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบทุนสร้างขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในเครือข่าย หลังผลคะแนนโอเน็ตเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โรงเรียนรับมอบรางวัลขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ไม่ทอดทิ้ง ร.ร. ขนาดเล็กวอน มฟล. หาช่องใช้ไอทีตัววิชาการครู ยุกระดับการศึกษาร่วมกัน

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า ตามที่ มฟล. โดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อการพัฒนาครูชนบท ได้จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการสอนและเนื้อหาสาระวิชา เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการสอนให้กับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเครือข่ายอย่างต่อเนื่องมากกว่า 5 ปี และเมื่อเร็วๆ นี้ ได้จัดโครงการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่โรงเรียนในเครือข่าย ที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ซึ่งหลังการประกาศผลคะแนนโอเน็ตจากส่วนกลาง มฟล.จึงได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนที่มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่โรงเรียนในเครือข่าย ณ ห้องประชุมมานาสวรรค์ มฟล. โดยมีผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิ มฟล.จำนวน 60 คน จาก 20 โรงเรียน เข้าร่วม โดยรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แยกตามสาระวิชา และ เฉลี่ย 8 สาระวิชา โดยมีเกณฑ์ตั้งแต่กรณีผลสอบคะแนนเพิ่มขึ้น กรณีผลสอบคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมน้อยละ 4 กรณีผลสอบผ่านเกณฑ์ระดับจังหวัด และกรณีผลสอบผ่านเกณฑ์ระดับประเทศ แต่ละรางวัลเป็นเงินจำนวน 10,000-100,000 บาท รวมทั้งหมด 1,850,000 บาท

อธิการบดี มฟล. กล่าวต่อว่า มูลนิธิ มฟล. มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น โดยเริ่มทำงานพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูในระดับมัธยมมานานกว่า 5 ปี เพราะเชื่อมั่นว่านักเรียนจะเก่งครูจะต้องเก่งก่อน ซึ่งผู้บริหารหรือผู้อำนวยการโรงเรียนต้องให้การสนับสนุนด้วย ทั้งนี้โครงการในระยะแรกจัดขึ้นตามกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยหาเอง จากการสนับสนุนขององค์กร/หน่วยงาน ทั้งรัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญ โดยไม่มีงบประมาณรองรับ เพื่อพาครูมาอบรมเทคนิคต่างๆ รวมถึงสื่อการศึกษา หวังจะช่วยขยายกรอบความคิดของครูให้กว้างไกลขึ้น พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีคุณค่ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ที่ผ่านมาโรงเรียนมัธยมฯ ใน จ.เชียงราย มีผลสอบโอเน็ตคะแนนค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐาน มี 2 แห่ง ที่ทำได้เกินมาตรฐาน นอกจากจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพให้แก่ครูแล้ว มูลนิธิ มฟล. จึงริเริ่มการมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่มีผลคะแนนเพิ่มเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างแรงจูงใจซึ่งผลตอบรับดีขึ้นอย่างชัดเจน ทางมูลนิธิ มฟล.รับที่จะหาทุนเพื่อมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป



Title :	นักศึกษานิเทศฯ มฟล. คว่าอันดับหนึ่ง แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภาค.
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงร่าย นิวส์ หน้า 6
Date :	ปีที่ 26 ฉบับที่ 0462 ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๖

**นักศึกษานิเทศฯ มฟล. คว่าอันดับหนึ่ง
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับภาค**

นักศึกษาจากสำนักวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จำนวน 3 คน ได้แก่ นายกฤษฎา พจนสิทธิ์, นางสาวเรวดี รอดกุล และนางสาวอุบลวดี หมายเหมือนจิต ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันพี ประจำปี พ.ศ. 2556 ระดับอุดมศึกษา (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ จากนี้ไปทั้ง 3 คนจะเป็นตัวแทนของศาลอุทธรณ์ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการจัดการแข่งขันโดยศาลอุทธรณ์กลาง ในวันที่ 14 กันยายน 2556